



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1472 24 tháng 09 năm 2023

*An Vui*

*Khai triển mình tâm triển một vòng  
Tâm vui thành tựu vía hồn thông  
Đường đi rõ rệt không xao xuyên  
Khai triển chơn tâm tự dự phòng*

*Lương Sĩ Hằng*

---

**Mục Bé Tám 1997**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,  
Bé Tám*

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Thành tâm phục vụ người nghèo khổ có ích gì cho người tu thiền Vô Vi không ?*
- 2) Quy nguyên giềng mối thì quy nguyên làm sao?*
- 3: Sự ác độc của loài người sẽ xuất hiện trong lúc nào?*
- 4) Tinh minh là sao?*
- 5) Quý yêu tâm xác tức là quý yêu Trời Phật?*
- 6) Muốn có hòa bình thì phải làm sao?*
- 7) Tại sao làm người ai ai cũng tham dâm cả ?*

**1) Atlantic City, 28-06-97 5 :45 AM**

**Hỏi :** Thành tâm phục vụ người nghèo khổ có ích gì cho người tu thiền Vô Vi không ?

**Đáp :** Thừa hạnh bố thí càng cao thì tâm từ bi sẽ được phát triển, nguyên lý tự do tu tiến sẽ thành tựu, tâm thân thường lạc

**Kệ :**

*Sống trong thanh tịnh trí tâm an  
Chẳng có lỗi thối chẳng bạc bần  
Mê loạn không còn tâm tự thức  
Bình tâm thanh tịnh đạt thanh quang*

**2) Atlantic City, 29-06-97 2:40 AM**

**Hỏi:** Quy nguyên giềng mối thì quy nguyên làm sao?

**Đáp:** Thừa muốn quy nguyên giềng mối thì phải thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp bằng môn Pháp Luân Thường Chuyển, hít từ động đến tịnh, hơi đầy rốn đầy ngực tung lên bộ đầu. Làm nhiều ngày nhiều giờ như vậy, thì luồng điện bên trong nội thức sẽ được quân bình, trí sáng tâm minh, nhắm mắt thấy sáng và lớn rộng, niệm Phật đều đặn, huyền bí của nội tâm được khai mở, sẽ cảm nhận sự vô cùng của tâm linh trong thanh tịnh.

**Kệ:**

*Càng ngày tu tiến càng minh tinh  
Khai mở tâm linh rõ tiến trình  
Thực hiện không ngừng tâm thức giác  
Đời là tạm cảnh hướng tâm linh.*

**3) Atlantic City, 30-06-97 4:20 AM**

**Hỏi:** Sự ác độc của loài người sẽ xuất hiện trong lúc nào?

**Đáp:** Thừa sự ác độc của loài người sẽ xuất hiện lúc thua thiệt, tâm muốn thắng đối phương, sẽ xuất hiện bất cứ thủ đoạn nào bất hợp pháp để triệt hạ đối phương. Ngược lại người tu thiền phải tha thứ và thương yêu để chiến thắng và xây dựng cả hai.

**Kệ:**

*Quý trọng thương yêu tự tiến hoà  
Bình tâm học hỏi chẳng lầm sai  
Quy nguyên giềng mối tâm thành đạo  
Học hỏi không ngừng tự sửa sai.*

**4) Atlantic City, 01/07/97 7:15 AM**

**Hỏi:** Tinh minh là sao?

**Đáp:** Thừa tinh minh là làm Pháp Luân Thường Chuyển hiệp khí cùng Trời Đất, nguyên lý thông khai, trí sáng tâm minh, biết mình biết họ, tận diệt giận hờn.

**Kệ:**

*Pháp giới phân minh tiến từ con  
Huệ giác thân hình trong cõi tạm  
Học hỏi triền miên không loạn động  
Khai thông trí tuệ trí không sờn.*

**5) Atlantic City, 02/07/97 2:15 AM**

**Hỏi: Quý yêu tâm xác tức là quý yêu Trời Phật?**

**Đáp:** Thừa quý yêu tâm xác thì mới bằng lòng tu sửa, càng ngày càng thanh tịnh hơn thì mới rõ nguyên lý của Trời Đất, dễ tu dễ hành pháp hơn, biết xác biết tâm, thì sẽ biết được giá trị hiệp khí cùng Trời Đất, sẽ dẫn thân tu hành vô quái ngại, rõ mình rõ họ rõ tâm linh, bằng lòng tiến hóa tới vô cùng.

**Kệ:**

*Thâm sâu khai triển thức muôn bề  
Thực hiện công phu chẳng chán chê  
Trí sáng tâm minh hành nhứt trí  
Đồi dào khỏe mạnh chẳng buồn chê.*

**6) Atlantic City, 03/07/97 4:20 AM**

**Hỏi: Muốn có hòa bình thì phải làm sao?**

**Đáp:** Thừa muốn đạt tới thật sự hòa bình thì phải tự xây dựng từ tâm lẫn thân, phải bỏ công thực hành phương pháp tu thiền, khứ trừc lưu thanh, khai triển nội khoa tâm lý, thường xuyên thực hành, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khai mở huyền bí trong nội tâm của hành giả, nhiên hậu mới tự cảm thức được sự thanh tịnh là cần thiết.

**Kệ:**

*Khai triển tâm linh giải nỗi phiền  
Không không có có vẫn an yên  
Không ngừng tự hiểu tâm hành đạo  
Sáng suốt phân minh trí tiến xuyên.*

**7) Atlantic City, 04/07/97 3 :20 AM**

**Hỏi: Tại sao làm người ai ai cũng tham dâm cả ?**

**Đáp:** Thừa làm người ai ai cũng có bản chất tham dâm vì tâm thức lúc nào cũng linh động, muốn có những gì chính mình chưa có, bắt buộc phải tham dâm, tùy theo hoàn cảnh, tạo thành nhân quả của mỗi người khác nhau, luân lưu từ nhiều kiếp, rất khó giải quyết. Nếu không chịu tu sửa thì sẽ sống trong tập quán tốt hay xấu đó thôi. Niệm Phật là một tập quán tốt tự khai triển tâm linh và dẹp bỏ nghiệp chướng trong nội tâm.

**Kệ :**

*Khai thông trí tuệ tự thanh lân  
Giải bỏ trần tâm tự xét phân  
Thức giác chơn hồn không quyến luyến  
Bình tâm thanh tịnh tiến cân phân.*

---

## CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

---

### Tái Ngộ

Duyên lành tái ngộ hiền huynh đệ  
Học hỏi dựng xây chuyển hướng về  
Tâm đạo tròn đầy cùng tiến bước  
Hành thông Tam Giới chẳng còn mê.

Còn mê kích động khó về  
Không hành, không dừng lê thê cõi trần  
Ngày nay nguyện niệm góp phần  
Dựng xây đời đạo, tiến lần đến nơi  
Cảnh trời thanh nhẹ nơi nơi  
Đẹp phần dân loạn, mà rõ Trời nơi nao  
Cần Khôn tự nguyện bước vào  
Đào sâu chân lý tiến mau hợp hòa  
Vạn linh quy hội một nhà  
Nhìn Cha, nhìn mẹ, mới là người ngoan  
Điển thanh phán xét luận bàn  
Thi hành chánh pháp là đàng khai thông  
Thích Ca khai mở điển vòng  
Hào quang sáng chói từ trong ra ngoài  
Ban ơn chuyển hóa hoài hoài  
Chúng sanh cùng học, so tài thức tâm  
Bên trong sẵn lý diệu thông  
Tự tu, tự tiến tự tâm chơn như  
Tình thương sẵn có trong người  
Thực hành tự đắc, rười rười tâm hồn  
Tình thương sống dạy như còn  
Cha yêu muôn loại giữ hồn cho Con  
Khuyến tu tâm thức mỗi mòn  
Mong ngày tái ngộ, chẳng còn si mê  
Thế gian động loạn muôn bề  
Con tu, Con đắc, Con về với Cha  
Điển thanh khai triển chan hòa  
Thực hành quy nhất hòa ca muôn loài  
Cần khôn vũ trụ thanh đài  
Ban cho các giới tiến hoài không ngưng  
Cảm giao, giao cảm từ tầng  
Tùy theo trình độ tự dựng Cha Trời  
Thực hành khai triển hợp thời  
Giữ mình trong sạch, đời đời yên vui  
Thâm tâm khai triển Đạo mùi  
Giữ thanh, bỏ trước, an vui tâm hồn

*Cảnh đời thể hiện dập dờn  
Đồng thanh tương ứng, giữ hồn mà tu  
Tu thời dứt khoát ý ngu  
Chẳng còn tư kiến, chẳng trừ hại ai  
Biết mình gánh nặng hai vai  
Thăng hoa tự thức, rõ ai là Trời  
Không Không giải tỏa hợp thời  
Chẳng còn mê chấp đạt nơi an toàn  
Mừng vui bạn đạo khai màn  
Cùng chung học hỏi, cùng bàn luận tu  
Trên đầu Thanh Điện giải mù  
Trung tâm sinh lực chuyển du thiên đàng  
Huynh huynh đệ đệ nhiều màn  
Có không, không có, thăng đàng mà đi  
Thực hành khai triển cũng vì  
Xác thân, hồn vía, dự thi kỳ này.*

*Thiền viện Vĩ Kiên khóa đặc biệt A Tinh Thương*

23/5/86

---

## TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

---

**KHÓA HỌC : “HỘI TƯỞNG CHƠN TÂM”**  
**Thiền viện VĨ KIÊN, 30/7/1989 (tiếp theo)**

**Bạn đạo:** *Cái đầu óc con, nhiều khi mà con niệm Phật á, Thầy, suy nghĩ bậy bạ ...*

**Đức Thầy:** Đó ! Thì bây giờ Con phải cố gắng ! Con thấy rằng, ông Tám hỏi trước nghĩ bậy còn nhiều hơn Con, Con phải nghĩ như vậy ; đừng có nghĩ ông Tám là hay ! “Ông Tám, hỏi thẳng con nít, nghĩ tầm bậy, tầm bạ, hơn thua người ta nhiều hơn ; nhưng mà ngày nay ông khổ rồi, ông qua niệm Phật, ông niệm Phật mà ông được tới thanh nhẹ, thông suốt ; mà ông nói chuyện mình nghe thấy vui.” Thì Con cứ nghĩ cái hình ảnh của ông Tám, Con làm ; Con cương quyết bắt nó niệm Phật ! Lục Căn Lục Trần trong này nó động loạn, “Tụi Bậy ngoan như ông Tám ! Bây giờ tao bắt tụi bậy phải đàng hoàng,” cái nó êm ! Niệm, niệm, niệm thét, cái mình trị, mình trị nội bộ. Tu thân đó, Con !

Lập lại trật tự của Con là nó không có nghĩ cái chuyện bậy bạ : Con nắm tờ báo Con đọc, nó nghĩ chuyện khác rồi ; cái đó là không có quy nhất ! Con bắt nó niệm Phật : lúc đọc cái gì, nó phải rõ cái đó, phải hiểu cái việc đó ; bề trái, bề mặt của sự việc đó. Mà khi người ta nói mình nghe, mình phải nắm được cái nguyên ý của cái người nói muốn cái gì. Mình có cái trật tự đó thì mình nghe đạo rất mau ; còn không có trật tự đó, một chấp nó nghĩ tầm bậy, tầm bạ à ! Bây giờ ngồi nghe đạo chớ, nghe thẳng kia nhảy Twist cái, ra cũng đùn đầu nhảy với nó ! Trật rồi ; phải không ? Cái “Ý mã tâm viên” nó vậy đó : nó động theo cái chiều hướng của người ta. Mà bây giờ cái chiều hướng tự chủ là quy một, ba cõi thiên, địa, nhân là một, thì Con nghiêm chỉnh niệm Phật để cho nó quy một, tâm con ổn.

Rốt cuộc Con muốn tìm một cái phương pháp để ổn định tâm, thân ; chứ hông có làm loạn tâm thân ; Con đâu có chịu ; Con thấy không ? Nếu mà Con hướng ngoại nhiều, là Con rước cái động loạn về, nó phá cái tâm thân. Con không có ổn, thành ra Con không có cái phúc điền; Con làm phước cũng không được nữa : tâm phúc không có, nói chuyện không có đạo đức, nói chuyện hơn thua không à, không có đạo đức.

Đó ! Bây giờ Con cố gắng, Con thử con niệm Phật ; đi làm về hay đi học về, ngồi, Con nhớ co lưỡi, răng kè răng, niệm Phật ; được 5 phút, hay 5 phút ; 6 phút, hay 6 phút ; lần lần đi tới một tiếng ; rồi Con thấy coi lời nói ông Tám đúng hay là không. Con phải làm Con mới thấy có kết quả ; mà chính Con là người trách nhiệm phải xây dựng cái tiêu thiên địa này tương hợp, tương hợp với cái đại vũ trụ. Cái tâm Con có trật tự an lành, Con đem lại cái thanh quang cho cái vũ trụ làm việc tốt, cho nên ở khu vực nào, khu vực đó nó vui.

Cũng như số người, mấy chục người ngồi đây, đều hướng thượng, Con thấy nó vui, nó nhẹ ; con thấy không ? Chỉ có hai đứa, cãi lộn không, là mấy chục người này không yên đâu ! Nó phóng cái tà khí. Còn ở đây, này giờ ông Tám gom gọn đề đem lên sự thanh nhẹ ; mọi người đều có thanh quang hết, mà hướng thượng rồi thì tất cả đều thanh nhẹ, chung hưởng một cái hạnh phúc trong giây phút thiêng liêng này ; đó là hạnh phúc trong giây phút đó thôi. Đó, về, mà nếu các con tiếp tục làm được rồi, nó là hạnh phúc ...Con niệm Phật thết rồi nó mở trí ; rồi không có phải là bắt buộc quá : Con tập nó lần, 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút, lần lần, lần lần đi tới 1 tiếng ; lúc đó mặt mày Con nó thay đổi rồi, nó thông dong, thư thái, nhàn hạ ; nó không có sự ràng buộc bởi ngoại cảnh mà lo âu ! Thì lúc đó Con mới trở về chơn tâm được ; Con hiểu không ? *(còn tiếp)*

---

## Đề tài suy gẫm

---

### Ai cho chúng ta ta sự thông minh?

Chính ngay chúng ta ngồi trong căn nhà này là sự thông minh của loài người đã đóng góp cho chúng ta : nó đâu có ngu, căn nhà đâu có phải ngu, đâu phải vật vô tri ! Hữu tri đóng góp mới kết thành một căn nhà ; hữu tri trước rồi mới xây dựng những cái vật vô tri : những cái vật này là nó có chủ, chủ của nó, hữu tri, là sự thông minh của loài người đã đóng góp.

Mà sự thông minh đó, ai cho ? Thượng Đế cho, Chúa cho ; quý vô cùng ! Đại phước đức chúng ta mới được hưởng được cái cảnh này ; miếng tapis êm ả, chúng ta ngồi lên đó, chúng ta hết sức yêu thương nó, quý nó, và quý những người làm : sự thông minh của những vị đó đã đóng góp cho chúng ta, phục vụ cho chúng ta ; nó xứng đáng hết sức trong cái tâm thức của Thượng Đế. Cho nên, muốn thấy chơn tướng của Thượng Đế thì đâu đâu cũng có Ngài ; miếng tapis này cũng là Ngài. Ngài đã ban, Ngài đã làm, Ngài đã thực hành, và để hỗ trợ chiều các con Ngài để các con Ngài thức tâm và hiểu giá trị này : nó từ đáy biển đem lên đây, mà để cho những người ở đây hưởng thụ, để biết cái đây là cái gì, cái này là cái gì.

Nhưng mà nhiều người dùng rồi, không hiểu, không biết, không quý Cha Trời : ngồi trong lòng Ngài mà không hiểu Ngài !

Cái áo chúng ta đang mặc đây cũng Ngài chứ không ai hết; cái xác chúng ta đang có đây cũng Ngài chứ không ai hết; chính cái xác của chúng ta mà ta không hòa, ta đã giấu ta rất nhiều, ta gạt ta rất nhiều :

thiếu hòa đối với cái xác này, xử sự không tốt với nó ; nhiều khi hướng về dục để xài phí, hủy hoại cái cơ tạng này ; hướng về sân si để hủy hoại cái cơ tạng của Thượng Đế, là cái chùa cho chúng ta ở, trừ trì để lo tu, mà chúng ta thái quá là hại Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận ; là hại tới ông Trời ! Tội bất hiếu mà không hay.

TV Vĩ Kiên, Khóa 2: Thanh Tịnh – 24/2/86

## Thông báo video & Audio Tuần Lễ 39, 09-24-2023

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị bằng chung thiên tuần này:

Đại Hội Hùng Vĩ Giao Liên - Đại Hội Duyên Lành

<https://youtu.be/4AV6rFF2TII?si=FkhwcCku1Rkixt-j>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

video Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy lần 14 - 2023

<https://youtu.be/mh2KKEAyXuA?si=AAMerSfgFPGcCFaE>

3. Xin mời Quý Vị nghe lại nhạc

Tô Điểm Sơn Hà - Thanh Mai

<https://youtu.be/D4HFvcKH-CE?si=WJDflJGrZro0p0TO>

Ban video kính mời

## LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2023

	Địa điểm	Thời gian
<b>ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 39</b> “Tâm Thức Dồi Dào”	Phuket (Thailand)	22-27/9/2023
<b>Lễ Sinh Nhật Đức Thầy</b>	Thiền viện Nhẫn Hòa	22-25/12/2023
<b>Khóa Sống Chung</b> <b>HAWAI’I 2023 Tinh Thầy Tận Độ</b>	Hawaii	27-31/12.2023 -



---

## THƯ TỪ LAI VẮNG

---

Kính thưa ông Tám

Những câu hỏi sau đây có tính cách cá nhân, trong gia đình, nên không tiện hỏi giữa công chúng, và cũng mong ông Tám trả lời riêng dùm :

1- Thân mẫu của người hỏi là bà P , năm nay cũng ngoài 70, là một trong những người tu luyện theo phương pháp Vô Vi đã hơn 25 năm nay, cư ngụ tại

Cách đây khoảng hơn ba năm thân mẫu có nhận được một lá thư gửi về từ Canada, trên phong bì có đề tên người gửi là ông Lương Sĩ Hằng. Nội dung chỉ có 4 câu thơ nói về sự phù du của công danh phú quý. Xin ông Tám làm ơn cho biết :

a- Mục đích của lá thư trên một cách rõ ràng hơn.

b- Hay là có một người nào đó đang mạo danh ông Tám.

2- Càng tu luyện theo phương pháp Vô Vi thân mẫu tính tình càng nóng nảy, buồn vui bất thường, mặc dù thấy rất nhiều cảnh tượng lạ lùng kỳ dị huyền bí. Xin ông Tám làm ơn cho biết :

a- Đó có phải là kết quả tự nhiên của pháp tu Vô Vi hay không ?

b- Có cách nào thay đổi được không ?

3- Pháp môn Vô Vi đặt trọng tâm trong vấn đề thiền định giữa khuya, tự tu tự tiến, rất ít nói đến luật nhân quả, hay là chỉ nói phớt qua. Bởi vậy nên có người rất chăm chỉ tu luyện hằng đêm, chỉ mong cho được xuất hồn lên cõi giới Tiên Phật hưởng phước, hoàn toàn không để ý gì đến luật nhân quả : thân vẫn làm ác, miệng vẫn nói ác, ý vẫn nghĩ ác. Điều này không được thuần lý cho lắm , nghiệp dữ chưa dứt mà cứ mơ tưởng cảnh Bồng Lai. Xin ông Tám làm ơn cho biết ý kiến.

4- Bùa chú có khả năng làm gia tăng những hình ảnh huyền bí thần tiên của người thiền theo pháp Vô Vi giữa khuya hay không ?

5- Có người nói : tôi theo pháp Vô Vi nên tôi không tới gần người bệnh tật, người chết, người nghèo hèn, đám đông.... sợ làm mất THANH ĐIỂN của tôi. Chỉ có tôi tu mới có thanh điển tất cả mọi người còn lại điều là trược điển. Thái độ ngã mạn đó đâu có đúng với đức hạnh từ bi của Phật dạy ?

Người viết chỉ mong được giải đáp những gút mắt trong tâm tư, nếu lời văn không được xuôi, hay có điều chỉ xúc phạm, đều ngoài chủ ý của người viết, xin ông Tám niệm tình thứ lỗi.

Kính thơ

C T I

(80)



Montreal, ngày 29 tháng 4 năm 1995

T L ,

Ông Tám có nhận được thư con được biết mẫu thân của con đã và đang tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Đó là duyên phước lớn cho chính người. Thiên đấng dẫn thì đầu óc sẽ được tân tiến và khỏe mạnh. Còn việc thấy cảnh này cảnh nọ cũng là do duyên kiếp của người, nay tái ngộ trở lại để học hỏi mà tiến hóa về không, chứ không phải nuôi dưỡng những hình ảnh đó mà sống.

Còn về bốn câu thơ viết cho người thì ông Tám không bao giờ viết vòn vẹn bốn câu thơ. Thực hành đúng đắn pháp môn chỉ có đạt được quân bình trong tâm thức, vui hòa với mọi người. Nếu đi ngược lại thì phải lưu ý về thần kinh bất ổn. Lớn tuổi rồi, cần trường chay, để nhờ chất nhờn của rau cải thanh lọc bộ ruột, thì trí óc càng ngày mới càng minh mẫn hơn. Tu Vô Vi là hoàn toàn tự do tu tiến trở về với tự nhiên và hồn nhiên. Nóng nãy buồn vui bất thường là vì bộ ruột không ổn. Cần khuyên người ăn gạo lúc muối mè một tuần lễ để thanh lọc ruột.

Phương pháp Vô Vi đã dọn sẵn đường cho mọi người tiến thân. Cần nghe băng giảng nhiều để hiểu rõ mình là một khả năng trong vũ trụ, chứ không phải ôm lý thuyết đời mà tiến thân được. Tự sửa mình mới tiến hóa được. Đầu óc có trật tự, không hành thì không hiểu, không thể hỏi ngang và nói bướng được. Khoa học tức là khai triển tâm thức, chứ không phải chèn ép mà không tiến. Hưởng thượng thanh tức là nhân tốt, thì sẽ đạt tới quả lành, không ngoài luật nhân quả của trời đất. Mang xác làm người không hành đúng pháp, tức là không khai sáng chính mình, dựa vào thần, thánh, tiên, Phật là tự làm suy yếu tâm thân, thần kinh bất ổn, sẽ không biết được từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, tự tạo sự mê tín dị đoan, ý lại không tiến.

Tu đúng đắn không có bùa chú nào có thể xâm chiếm được. Người tu pháp lý Vô Vi chỉ thực hiện chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Những chuyện nào có thể phá hoại tâm thân thì không tham gia mà thôi. Việc lo tu sửa hàng ngày rất cần thiết, còn nếu chuyện nào tạo động cho mình thì không cần thiết. Xã hội nhân gian sống như vậy sẽ mang lại trật tự hữu ích cho chung. Ngược lại nếu xía vào chuyện cá nhân của mọi người đều là mất trật tự hết. Thành thật cảm ơn những câu hỏi ngoài đường lối tu học của Vô Vi.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

(81)

---

## Hướng Tâm Cầu Nguyện

---

Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cho em của bạn đạo Trần Thị Thảo là **Trần Thị Phương** sinh ngày 19 tháng 7 năm 1976, mất lúc 11 giờ 55 trưa (8/8/2023 AL) ngày 22 tháng 9 năm 2023 ở Gò Công Việt Nam, hưởng dương 48 tuổi được siêu thăng tịnh độ.

Gia đình bạn đạo Hiệp và Thảo thành thật cảm ơn quý bạn đạo.